

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้และวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่
ชื่อผู้วิจัย	นางปัฐมา ลีทธิชัย
สาขาวิชาเอก	การบริหารการพัฒนา
ปีการศึกษา	2538

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้และวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ มุ่งที่จะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ การบริหารงานบุคคล ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนจากผู้บริหาร และการติดต่อสื่อสาร ที่มีผลต่อตัวแปรผล คือความสำเร็จของโครงการ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะของการบริหารโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดแรกสำหรับประชากรกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในโครงการ จำนวน 28 ชุด และชุดที่สองสำหรับประชากรกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในโครงการ จำนวน 120 ชุด นอกจากนี้ได้ใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์แนวลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS /PC⁺ (Statistics Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นสถิติขั้นต้นเพื่ออธิบายถึงลักษณะข้อมูล ส่วนที่สองเป็นสถิติขั้นสูง ใช้การทดสอบด้วยที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

ผลการศึกษพบว่า

1. ในความคิดเห็นของอาจารย์การติดต่อสื่อสารเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของโครงการ รองลงมาคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งทางด้านงบประมาณและการจัดการด้านต่าง ๆ

2. ในความคิดเห็นของนักศึกษา การติดต่อสื่อสารนับเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ รองลงมาคือทรัพยากรในการบริหารโครงการได้แก่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหาร

ข้อเสนอแนะ

การบริหารโครงการความร่วมมือทางการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ ควรให้ความสนใจต่อปัจจัยสำคัญดังนี้

1. ต้องมีการจัดช่องทางของการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึง ในทุกระดับของกลุ่มคนที่อยู่ในโครงการ รวมทั้งต้องมีความสม่ำเสมอในการให้ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผู้เข้าร่วมในโครงการทุกฝ่าย โดยอาจจัดสถานที่ปฏิบัติของโครงการที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อ

2. ผู้บริหารในทุกระดับต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในทุกด้าน เพื่อการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน และจะทำให้เกิดผลในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป เช่น การให้ค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงาน การประกันอุบัติเหตุ การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ และการตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร

3. การเน้นย้ำถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับคุณภาพเดียวกันกับการทำงานตามปกติ เช่น การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ก่อนการเปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และควรจะมีการประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงานแล้ว